

MCOT ได้สิทธิ์ สดบอลยูลีกฎ. 18นัดทั้งฤดูกาล เริ่มจันทร์6พ.ย. น.14

MCOT (ต่อจากหน้า 1)

MCOT Family ช่อง 14 ควาสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูลีกฎ.ประจำปี 2560-61 โดยวางเป้ายถ่ายทอดสดในนัดแข่งขันวันจันทร์ ตลอดทั้งฤดูกาล รวม 18 นัด ประเดิมนัดแรกวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. ในขณะที่ 10 ทีมที่เข้าร่วมในปีนี้ ฝ่ายจัดเลือกมร.นครสวรรค์ ที่เสนอตัวเข้ามาร่วมแข่งขันตั้งแต่ต้นปี เข้ามาเสียบแทนที่มร.นครปฐม ที่ไม่พร้อมแล้ว

ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560-61 หรือฟุตบอลยูลีกฎ. เปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลยูลีกฎ.ประจำปี 2560-61 ซึ่งกำหนดแข่งขันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 60 และไปสิ้นสุดการแข่งขันที่ 18 นัดสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 นั้น ในนัดแข่งขันทุกวันจันทร์ จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง 14 โดยจะถ่ายทอดสดในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. รวมทั้งสิ้น 18 นัด

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูลีกฎ. กล่าวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้เข้าพบและหารือกับ “คุณใหญ่” เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือสมท เพื่อนำเสนอแผนงาน และได้รับการตอบรับจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สมท ที่จะให้สถานีโทรทัศน์ MCOT Family 14 ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันในนัดเตะวันจันทร์ทุกนัด ตลอดฤดูกาล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยกันกับทุกฝ่ายที่จะได้รับผลพลอยได้จากการถ่ายทอดสดในปีนี้ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สปอนเซอร์ ผู้สนับสนุน ทีมที่เข้าร่วม สถาบันที่ส่งทีม ตลอดจนนักศึกษา และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ที่จะได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในปีนี้ และปีต่อไป

ผศ.ดร.บัณฑิต กล่าวต่อว่า จากเดิมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมที่ 10 นั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้รับแจ้งจาก ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มร.นครปฐม ว่าไม่พร้อมที่จะเข้าร่วม คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จึงได้พิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยภัฏนครสวรรค์ ที่เป็นศูนย์พัฒนาฟุตบอลลีกระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ภาคเหนือ ที่เคยเสนอตัวเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นปี เข้ามาเป็นทีมที่ 10 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับ 9 ทีมผู้ร่วมก่อตั้งลีกแทน

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูลีกฎ.ประจำปี 2560-61 จะมี 10 สถาบันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.เกษมบัณฑิต, สถาบันการพลศึกษากรุงเทพ, สพล.ชลบุรี, ม.ธุรกิจ-บัณฑิตย์, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, ม.ปทุมธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สพล.อ่างทอง และ มร.นครสวรรค์ ทีมน้องใหม่

รศ.วุฒิชัย ประภาภักดีรัตน์ รองอธิการบดี มร.นครสวรรค์ กล่าวว่า มร.นครสวรรค์ ได้เตรียมทีมไว้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาหญิงที่ทางศูนย์ฯ จะเป็นเจ้าภาพไว้แล้ว จึงมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมแข่งขันในลีกได้โดยไม่เป็นรองสถาบันอื่นๆ อีกทั้ง มร.ราชภัฏนครสวรรค์ ก็มีความพร้อมในเรื่องของสนามแข่งขันที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้แข่งขันได้ แต่ถ้าหากสนามไม่ผ่านเกณฑ์ของฝ่ายจัด ทางมหาวิทยาลัยก็อาจจะไปใช้สนามกีฬาากลาง หรือสนามของโรงเรียนกีฬา นครสวรรค์ได้โดยไม่มีปัญหา

“ต้องขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่ให้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ เดิมที่เราเสนอตัวขอเข้าร่วมแข่งขันไปตั้งแต่ต้นปี หากแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตอบรับมร.นครปฐมที่เสนอตัวเข้ามาก่อนแล้ว แต่ทางเรากียังคงเตรียมทีมนักฟุตบอลไว้แข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาหญิงที่เราเป็นศูนย์ภาคเหนือมีภาระหน้าที่ต้องจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้สิทธิ์แข่งขันในลีก เราจึงมีความพร้อมที่จะสู้กับทุกทีมได้อย่างสนุกแน่นอนครับ” รองอธิการบดี มร.นครสวรรค์ กล่าว